



รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566



โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ผลการบริหารงานบุคคล

1. ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น

ตารางแสดงหน้าที่งานสอนหรืองานหลักและงาน 4 ฝ่าย ของบุคลากรโรงเรียนบ้านม่วง

ที่	งานบริหารสถานศึกษา		
1	นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	
2	นางสาวคุณิยา บุคตานอก	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	
ที่	ชั้น	ครูประจำชั้น	งานฝ่าย
1	อนุบาลปีที่ 1	นางละออง สุภะโส	หัวหน้าสายชั้นอนุบาล (วิชาการ)
2	อนุบาลปีที่ 2	นางละออง สุภะโส	
3	อนุบาลปีที่ 3	น.ส.ทิพย์สุดา ชาแก้ว	วิชาการสายชั้นอนุบาล (วิชาการ)
4	ประถมศึกษาปีที่ 1/1	นางสาวดวงดาว พันธาศิษย์	วิชาการสายชั้น ป.1-3 (วิชาการ)
5	ประถมศึกษาปีที่ 1/2	นายธนธิป แผ่นทอง	งานธุรการ (บริหารทั่วไป)
6	ประถมศึกษาปีที่ 2/1	นางชลินทรา บุญรอด	งานพัสดุ (การเงิน)
7	ประถมศึกษาปีที่ 2/2	นางสาวสายรุ้ง กิมยงค์	ครูพยาบาล (งานบริหารทั่วไป)
8	ประถมศึกษาปีที่ 3	นางสาวนริศรา แพงมา	งานกองทุน (การเงิน) , ระบบ DMC (บริหารทั่วไป)
9	ประถมศึกษาปีที่ 4	นางอรทัย ใจศิริ	การเงินและธนาคารโรงเรียน (การเงิน)
10	ประถมศึกษาปีที่ 5	นายพิพัฒน์ เสาะหาying	ธนาคารโรงเรียน (การเงิน)
		นางอนงค์ สังข์พันธ์	หัวหน้าสายชั้น ป.4-5 (วิชาการ)
11	ประถมศึกษาปีที่ 6/1	นางสาววรัญญา นนทะแสน	หัวหน้างานงบประมาณ (การเงิน) วิชาการสายชั้น ป.4-6
		นางบุปผา คำงาม	งานธุรการ (บริหารทั่วไป) , วิชาการสายชั้น ป.1-3
12	ประถมศึกษาปีที่ 6/2	นายจักรีชัย หาญชัย	ครูพยาบาล (งานบริหารทั่วไป)
13	มัธยมศึกษาปีที่ 1	นางอนงค์ ใจสนธิ์	ครูห้องสมุด (งานบริหารทั่วไป)
14		นายวิจิต สงมุลนาค	ครูห้องภาษา (วิชาการ)
13	มัธยมศึกษาปีที่ 2	นายเฉลิมวุฒิ แก้วสม	งานอาคารสถานที่ (งานบริหารทั่วไป)
14	มัธยมศึกษาปีที่ 3	นางอรุณรัตน์ ศรีบุญเรือง	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
		นางชุลีพร วรสุวัส	วิชาการสายชั้น ม.1-3
ที่	บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษา		
1	นายวรพันธ์ มั่นกลาง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
2	นายดาวเรือง เมืองซอง	ภารโรง	

บัญชีสำรวจข้อมูลการอบรม/พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กิจกรรมการอบรม/พัฒนา	เอกสารหลักฐาน
1	นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
2	นางสาวศุชนิยา บุตตานอก	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
3	นางอรุณรัตน์ ศรีบุญเรือง	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
4	นางอนงค์ สังข์ภักดิ์	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
5	นางอนงค์ ใจสนธิ์	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
6	นางวรัญญา นนทะเสน	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
7	นางบุปผา คำงาม	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
8	นางละออง สุภโส	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
9	นางชุลีพร วรสุวิธ	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
10	นางอรทัย ใจศิริ	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
11	นายเฉลิมวุฒิ แก้วสม	ครูชำนาญการพิเศษ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
12	นางสาวนริศรา แพงมา	ครูชำนาญการ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
13	นายพิพัฒน์ เสาะหาอิ่ง	ครูชำนาญการ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
14	นางสาวดวงดาว พันธวาณิชฎ์	ครูชำนาญการ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
15	นายวิชิต สงมุลนาค	ครูชำนาญการ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
16	นางสาวชลินทรา บุญรอด	ครู คศ.๑	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
17	นายจักรีัย หาญชัย	ครู คศ.๑	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร

18	นางสาวสายรุ้ง กิมยงค์	ครู คศ.๑	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
19	นางสาวนลินลักษณ์ ทองแสน	ครู คศ.๑	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
20	นายธนธิป แผ่นทอง	ครูผู้ช่วย	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร
21	นายวรพันธ์ มั่นกลาง	ครูธุรการ	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA	เกียรติบัตร

3. ปัญหา/อุปสรรค

ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน

4. ข้อเสนอแนะ

ลดภาระชั้นตอนและภาระงานให้มีความกระชับ ง่าย สะดวกมากขึ้น